

VAI TRÒ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRONG XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CÁC KHU DÂN CƯ

Vũ Thị Thanh Thủy *

Tóm tắt: Bài viết tập trung khái quát về tổ chức và hoạt động của lực lượng dân phòng (LLDP) thực hiện công tác PCCC tại các KDC; trách nhiệm của UBND cấp xã trong xây dựng LLDP; từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò của UBND cấp xã trong xây dựng LLDP thực hiện công tác PCCC tại các KDC.

Từ khóa: UBND cấp xã; lực lượng dân phòng; phòng cháy, chữa cháy; khu dân cư

Abstract: This article focuses on the organization and operation of the civil defense forces to carry out fire prevention and fighting at the residential areas; responsibilities of the communal People's Committee in developing the civil defense forces; and propose some solutions to enhance the role of commune People's Committee in developing the civil defense forces to perform fire prevention and fighting work in the the residential areas.

Keywords: Commune People's Committee; civil defense force; fire prevention and fighting, the residential areas

Ngày nhận bài: 19/01/2020 Ngày sửa bài: 12/02/2020 Ngày duyệt đăng: 15/3/2020

1. Khái quát về tổ chức của LLDP thực hiện công tác PCCC tại các KDC

KDC được hiểu là "nơi tập hợp người dân, hộ gia đình cư trú tập trung trong phạm vi một khu vực nhất định, bao gồm: thôn, xóm, làng, bản, ấp, buôn, phum, sóc, khóm, tổ dân phố và đơn vị dân cư tương đương" [1]. Về phương diện tổ chức, "KDC" không phải là một cấp hành chính, mà là một cấu trúc cộng đồng bao gồm một số gia đình sinh sống ở một khu vực địa lý nhất định như thôn, xóm, bản, khu phố có quan hệ gắn bó với nhau trong lao động, sản xuất, sinh hoạt văn hoá, giao tiếp xã hội...

Nhận thức rõ vai trò của nhân dân trong công tác PCCC, ngay từ những năm đầu khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, Bộ Nội vụ, (nay là Bộ Công an) đã ra Chỉ thị số 479/TA-TF ngày 27/6/1955 hướng dẫn phong trào quần chúng phòng hỏa, cứu hỏa tại các thành phố, thị xã. Chỉ thị nêu rõ: cứ 20 nhà kề gần nhau trên đường phố thành một tổ nhân dân phòng hỏa, cứu hỏa gọi tắt là dân phòng, phân thành 4 nhóm để chữa lửa, báo tin, cấp cứu, di chuyển tài sản; cứ (3-5) tổ thành lập liên tổ hoặc đội dân phòng. Tiếp đó, tại Pháp lệnh quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác PCCC đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân

* ThS. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an

chủ Cộng hòa thông qua ngày 27/9/1961 tuy chưa nêu rõ khái niệm đội dân phòng, nhưng tại Điều 5 có quy định: ở các thị xã, khu phố, thị trấn, xã, thôn, xóm, cơ quan, xí nghiệp, kho tàng, công trường, nông trường và các nơi cần thiết khác sẽ thành lập các đội PCCC có tính chất nghĩa vụ của nhân dân.

Sau 40 năm thực hiện Pháp lệnh quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác PCCC năm 1961, lần đầu tiên khái niệm "Đội dân phòng" được định nghĩa như sau: "Đội dân phòng là tổ chức gồm những người tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy, giữ gìn an ninh trật tự ở nơi cư trú" [2]. Theo đó, LLDP được hiểu là tất cả các thành viên thuộc các đội dân phòng. Theo quy định của pháp luật về PCCC, mỗi thôn, ấp, bản, tổ dân phố, phum, sóc thành lập một đội dân phòng. Đội dân phòng có biên chế từ 10 người đến 20 người, trong đó 01 đội trưởng và 01 đội phó; biên chế trên 20 người đến 30 người được biên chế thêm 01 đội phó [3]. Đội dân phòng có thể được chia thành các tổ dân phòng; biên chế của tổ dân phòng từ 05 đến 10 người, trong đó có 01 tổ trưởng và 01 tổ phó. Cán bộ, đội viên đội dân phòng là những người thường xuyên có mặt tại nơi cư trú. Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định thành lập, quản lý, ban hành quy chế hoạt động, bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện cho đội dân phòng.

Như vậy, theo quy định pháp luật hiện hành, tổ chức của LLDP có những đặc điểm sau:

- LLDP là tổ chức của người dân tại địa bàn cư trú, là lực lượng PCCC tại chỗ

có vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia PCCC, có trách nhiệm tự tổ chức và bảo đảm an toàn về PCCC góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài;

- Tổ chức LLDP là một trong các hình thức xã hội hóa công tác PCCC. Do tính chất và đặc điểm của hoạt động PCCC là mang tính xã hội rộng lớn, việc bảo đảm an toàn về PCCC mỗi KDC, hộ gia đình phải là trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi cơ quan, tổ chức, của toàn xã hội. Vì vậy, việc hình thành và tổ chức LLDP là sự phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cho PCCC, là việc cùng gánh trách nhiệm với Nhà nước trong công tác PCCC;

Tổ chức LLDP mang các yếu tố tự nguyện, tự quản. Vì vậy để phát huy vai trò của lực lượng này trong công tác PCCC cần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc bảo đảm chế độ chính sách, đầu tư trang bị phương tiện PCCC; vai trò tổ chức quản lý trực tiếp của lực lượng Công an cơ sở và đặc biệt là lực lượng Cảnh sát PCCC trong công tác hướng dẫn, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC nhằm nâng cao trình độ, năng lực hoạt động của lực lượng này.

Trên cơ sở yêu cầu bảo đảm phòng ngừa cháy cũng như chủ động dập tắt đám cháy khi nó mới xuất hiện trở thành nguyên tắc của công tác phòng cháy, công tác xây dựng tổ chức PCCC tại chỗ, trong đó xây LLDP có vị trí cực kỳ quan trọng, đóng vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia hoạt động PCCC. Cụ

thể là:

- Căn cứ vào tình hình, đặc điểm và yêu cầu công tác PCCC tại KDC, LLDP đề xuất Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quy định, nội quy an toàn về PCCC hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định, nội quy về PCCC phù hợp với đặc điểm tình hình ở mỗi KDC;

- Ngoài ra, LLDP trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC; xây dựng phong trào quần chúng tham gia PCCC tại KDC. Cụ thể, LLDP tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền PCCC bằng các hình thức và nội dung phù hợp trong từng cụm dân cư nhằm nâng cao sự hiểu biết, kiến thức về PCCC; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC; đề xuất các hình thức, biện pháp phát động quần chúng tham gia hoạt động PCCC, gắn nội dung công tác PCCC với các phong trào chung tại địa phương;

- LLDP thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn PCCC. Tùy theo đặc điểm, tính chất hoạt động của từng cơ sở mà đề xuất kế hoạch tổ chức công tác tự kiểm tra an toàn về PCCC theo chế độ thường xuyên, định kỳ và đột xuất; bảo đảm thực hiện nội dung tự kiểm tra là việc thực hiện các quy định, nội quy về PCCC, trách nhiệm PCCC, việc thực hiện các quy định của nhà nước về PCCC và thực hiện các yêu cầu về PCCC của các cơ quan có thẩm quyền. Việc kiểm tra an toàn về PCCC phải tìm ra các sơ hở, thiếu sót; từ đó đề xuất những biện pháp khắc phục;

- Bên cạnh đó, LLDP trực tiếp đề xuất

UBND cấp xã xây dựng kế hoạch và nội dung huấn luyện về PCCC cho đội viên đội dân phòng, trong đó, yêu cầu nội dung huấn luyện bảo đảm phù hợp với yêu cầu PCCC tại KDC. Đồng thời, đề xuất kế hoạch xây dựng, thực tập phương án chữa cháy tại chỗ; tranh thủ sự giúp đỡ của Cảnh sát PCCC trong xây dựng phương án và tổ chức thực tập phương án chữa cháy định kỳ hàng năm, đề xuất và tổ chức thực hiện quy định về thường trực, duy trì đủ quân số tham gia trực bảo vệ, tuần tra canh gác, phát hiện cháy sớm; bảo đảm chủ động, sẵn sàng chữa cháy khi có cháy xảy ra.

Như vậy, LLDP thực chất là một tổ chức tự quản của người dân, được UBND cấp xã ra quyết định thành lập và lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động. Tuy không nằm trong hệ thống tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước, nhưng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm an toàn về PCCC tại địa bàn cư trú, LLDP cần được đảm bảo các điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ:

Trước hết, trên cơ sở quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động của LLDP, lực lượng này cần được bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ về PCCC. Thành viên của đội dân phòng cần được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, kĩ năng cơ bản về PCCC, sử dụng thành thạo các trang thiết bị PCCC cơ bản; có khả năng xử lý đám cháy ở giai đoạn chữa cháy ban đầu;

LLDP cần được trang bị các phương tiện PCCC đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của LLDP trong công tác PCCC. Các trang thiết bị như: quần áo, giày mũ chữa cháy; các loại bình chữa cháy phù hợp; máy bơm chữa cháy; mặt nạ phòng

độc cách ly và một số loại phương tiện cần khác. Với những trang thiết bị PCCC đầy đủ, không những giúp cho LLDP thực hiện nhiệm vụ, mà còn đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe và tài sản của các đội viên đội dân phòng, của cơ quan, tổ chức và người dân.

Ngoài ra, cần đảm bảo chế độ, chính sách cho thành viên của LLDP. Mặc dù thành viên của lực lượng này tham gia mang tính chất tự nguyện, tuy nhiên đảm bảo về chế độ chính sách cho LLDP khi thực hiện nhiệm vụ sẽ khuyến khích, động viên LLDP tích cực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC.

2. Trách nhiệm của UBND cấp xã trong xây dựng LLDP

Khoản 4, Điều 58 Luật PCCC năm 2001 quy định: “UBND các cấp trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy tại địa phương” [4]. Cụ thể trách nhiệm này được quy định tại Khoản 2, Điều 56 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định: UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về PCCC tại địa phương và có nhiệm vụ: chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC tại địa bàn; bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC đối với KDC; xử lý hành chính các hành vi vi phạm quy định về PCCC theo thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, trách nhiệm của UBND cấp xã trong xây dựng LLDP bao gồm: chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm quyết định thành lập LLDP; ban hành quy chế hoạt động và duy trì hoạt động của LLDP

thông qua việc: bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và bảo đảm các điều kiện, chế độ chính sách cho LLDP. Như vậy, UBND cấp xã có vai trò nòng cốt trong việc xây dựng, quản lý và duy trì hoạt động của LLDP, việc đánh giá và nhận thức đúng đắn của chính quyền nói chung, trong đó có UBND cấp xã đối với tầm quan trọng của LLDP trong công tác PCCC đối với KDC quyết định đến hiệu quả hoạt động của lực lượng này.

Bên cạnh đó theo quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BCA về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân, trong trường hợp xác định có vụ cháy, nổ, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện chữa cháy [5]. Đồng thời, khi Cảnh sát PCCC chưa có mặt tại đám cháy, Chủ tịch UBND cấp xã có mặt tại đám cháy là người chỉ đạo chỉ huy các lực lượng trong đó có LLDP thực hiện công tác chữa cháy [6], theo đó Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo lực lượng Công an xã tổ chức việc đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường, bảo vệ an ninh, trật tự tại khu vực cháy, nổ; yêu cầu Công an xã ghi nhận các dấu vết, vật chứng để lại hiện trường và lấy lời khai từ người biết việc; phối hợp với Cơ quan điều tra; Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền trong điều tra, giải quyết vụ cháy nổ khi được yêu cầu.

Những năm qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình cháy, nổ, đặc biệt là nhiều vụ cháy gây chết người xảy ra tại các nhà dân, Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo xây dựng LLDP nhằm phát

huy vai trò nòng cốt của lực lượng này trong PCCC tại địa bàn dân cư. Trên cơ sở đó, các chủ trương về phát triển LLDP đã tập trung vào các vấn đề như mô hình tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách, trang bị phương tiện cho các lực lượng. Theo Quyết định số 1635/QĐ/TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 100% cấp xã có đội dân phòng. Tuy nhiên, hiện nay UBND cấp xã mới thành lập được 42.462 đội dân phòng với 461.833 đội viên, đạt khoảng 23% so với số đội phải thành lập theo quy định [7]. Số đội dân phòng được thành lập chủ yếu ở các khu vực thành thị, KDC. Một số địa bàn như nông thôn, miền núi, số lượng đội dân phòng được thành lập rất hạn chế. Bên cạnh đó, tại một số địa phương đội dân phòng được thành lập chỉ mang tính hình thức, hoạt động kém hiệu quả hoặc không duy trì hoạt động, nếu có chỉ kiêm nhiệm từ lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố, hoặc Công an viên và chưa có cơ chế hoạt động. Những lực lượng này vừa thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT vừa kiêm thêm công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ mà chưa rõ chế độ trách nhiệm, và không có sự hỗ trợ về kinh phí để hoạt động; chưa quan tâm đầu tư, trang bị phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ ban đầu theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện PCCC cho LLDP, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành. Thông

tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của LLDP, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành cũng chưa được thực hiện tốt; chế độ chính sách cho LLDP còn thấp. Do vậy việc thực hiện nhiệm vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ của LLDP gặp nhiều khó khăn.

Những hạn chế, vướng mắc nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trước hết là sự quan tâm chưa đúng mức của chính quyền địa phương, trực tiếp là UBND cấp xã trong công tác xây dựng LLDP nói riêng và công tác PCCC nói chung. Một số địa phương còn nhiều khó khăn về tài chính nên việc thực hiện trách nhiệm theo quy định của pháp luật như: đảm bảo kinh phí hoạt động, trang thiết bị PCCC, chế độ, chính sách cho LLDP chưa được đảm bảo; công tác phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC trong bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng này chưa được coi trọng.

3. Giải pháp nâng cao vai trò UBND cấp xã trong xây dựng LLDP thực hiện công tác PCCC tại các KDC

Để nâng cao vai trò UBND cấp xã, bảo đảm hiệu quả hoạt động của LLDP trong công tác PCCC, cần tập trung thực hiện một số giải pháp:

Một là, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của LLDP trong hoạt động PCCC ở địa bàn cơ sở. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, để cao trách nhiệm của người

đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong công tác này và triển khai Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thuộc đơn vị, địa phương quản lý để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ;

Hai là, trên cơ sở nhận thức đúng về vị trí, vai trò của LLDP, UBND cấp xã cần củng cố, kiện toàn, xây dựng mới, duy trì hoạt động LLDP và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, xác định đây là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ. Giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ... trong việc phối hợp với LLDP bảo đảm an toàn PCCC tại địa phương.

Hiện nay, theo quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018, lực lượng Công an xã, thị trấn được xây dựng là lực lượng chính quy, do đó, để LLDP thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác PCCC tại nơi cư trú, UBND cấp xã cần có quy định cụ thể về phân công trách nhiệm cụ thể và quan hệ phối hợp của lực lượng Công an xã trong tổ chức các đội dân phòng cũng như trách nhiệm trong bồi dưỡng huấn luyện và duy trì hoạt động của LLDP, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ bảo đảm an toàn

PCCC với công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương; phân công trách nhiệm cụ thể và quan hệ phối hợp trong điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an xã theo Thông tư 39/2015/TT-BCA;

Ba là, xây dựng LLDP bảo đảm an toàn PCCC tại địa phương cần bám sát các tiêu chí theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Ví dụ, về mật độ các đội dân phòng, số lượng đội viên cần xây dựng cần dựa trên một số căn cứ như: mật độ dân số, hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng (nhà ở, điện, cơ sở vật chất...), để đảm bảo phạm vi hoạt động hiệu quả theo tiêu chí: "Xây dựng lực lượng và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng". Đặc biệt, đối với KDC xây dựng mới và chỉnh trang các KDC hiện có, UBND cấp xã cần nghiên cứu chi tiết về quy hoạch các KDC theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hoá tốt đẹp nhưng phải đảm bảo điều kiện an toàn PCCC;

Bốn là, UBND cấp xã cần dự trù và thực hiện đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện PCCC cho LLDP đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Thực hiện có hiệu quả Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện PCCC của LLDP, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của LLDP theo phương châm "4 tại chỗ", phù hợp với thực tế địa bàn, KDC. Đồng thời, đảm bảo chế độ, chính sách để khuyến khích, động viên LLDP tích cực tham gia

phong trào toàn dân PCCC;

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho LLDP. Trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, kỹ năng cơ bản về PCCC để LLDP có thể chữa cháy kịp thời, có hiệu quả, không lung tung, bị động trong mọi tình huống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ. Để thực hiện tốt công tác này, UBND cấp xã cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC cho LLDP. Xây dựng và tổ chức thực hiện diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn cơ sở. Hàng năm, 100% KDC phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có sử dụng lực lượng chữa cháy tại chỗ. Đối với những KDC có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện ít nhất mỗi năm 01 lần.

Bên cạnh đó, UBND cấp xã còn phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC tiến hành công tác tuyên truyền về PCCC nói chung đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với các KDC để đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC trong các KDC theo chiều sâu với quy mô, nội dung, hình thức sát thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ;

Sáu là, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm đối với hoạt động của LLDP để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng này. Cấp ủy đảng và chính quyền địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng LLDP

tập trung vào những vấn đề như: công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC; việc thực hiện chế độ, chính sách; trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;... từ đó đưa ra những định hướng xây dựng, phát triển LLDP đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ PCCC trong tình mới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Công an, Thông tư số 23/2012/TT-BCA quy định về *khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn: "An toàn về an ninh trật tự"*, Khoản 1, Điều 3.
2. Quốc hội (2001), *Luật Phòng cháy và chữa cháy*, Điều 3, Khoản 5
3. Chính phủ (2014), *Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy*, Điều 32, Khoản 4
4. Quốc hội nước (2011), *Luật Phòng cháy và chữa cháy*, Điều 58, Khoản 4.
5. Bộ Công an (2015), Thông tư 39/TT-BCA ngày 21/8/2015 Quy định về *phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân*, Điều 4, Khoản 2.
6. Quốc hội (2011), *Luật Phòng cháy và chữa cháy*, Điều 37, Khoản 2, Điểm đ.
7. Chính phủ (2018), *Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật PCCC giai đoạn 2014-2018*.